



Các căn cứ để chấm dứt quyền của cha mẹ là gì?

Trong trường hợp nghiêm trọng, tòa án có thể chấm dứt quyền của cha/mẹ, cắt đứt mối quan hệ về mặt pháp lý. Tính nghiêm trọng của hành động như vậy đòi hỏi phải có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng hành động đó mang lại lợi ích tốt nhất cho trẻ.

Để chấm dứt quyền của cha mẹ, một người, cơ quan hoặc tổ chức phải nộp đơn yêu cầu lên Tòa án Công lý nơi trẻ sinh sống. Người mẹ, người cha hợp pháp và người cha ruột trở thành các bên trong vụ kiện và tòa án chỉ định một người giám hộ để tạm thời giám sát quyền lợi của trẻ.

Có một số căn cứ khác nhau cho hành động đó, bao gồm các hành vi lạm dụng lặp đi lặp lại của cha mẹ hoặc việc cha mẹ bỏ rơi trẻ dưới ba tuổi trong sáu tháng hoặc trên ba tuổi trong một năm.

Một tình huống khác là khi một cơ quan có quyền giám hộ một đứa trẻ trong ít nhất một năm và tìm cách đưa đứa trẻ trở về nhà. Nếu cha mẹ không đến thăm con trong thời gian đó hoặc không hoàn thành trách nhiệm của mình, cơ quan này có thể nộp đơn yêu cầu chấm dứt quyền của cha mẹ.

Việc cha mẹ nghiện ma túy hoặc rượu lâu ngày, bệnh tâm thần và khuyết tật nghiêm trọng về thể chất khiến cha mẹ không thể thực hiện nghĩa vụ của mình là căn cứ để chấm dứt.

Tòa án sẽ xem xét hành động đó nếu mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái phần lớn đã tan rã vì sự thờ ơ của đứa trẻ đối với cha mẹ hoặc thái độ hoặc hành vi của cha mẹ đối với đứa trẻ, bao gồm cả việc lạm dụng hoặc bỏ rơi.

Một số hành vi phạm tội hình sự khác nhau của cha mẹ đối với đứa trẻ có thể dẫn đến việc chấm dứt quyền của cha mẹ. Những tội ác này bao gồm hãm hiếp, bạo hành tình dục, chạm vào trẻ em vì mục đích dâm ô, bóc lột trẻ em, lạm dụng trọng tội hoặc hành hung trẻ em và giao cấu hoặc có hoạt động xác thịt với con riêng hoặc con nuôi hoặc con của bạn tình chung sống.

Chấm dứt quyền của cha mẹ là hành động cực đoan nhất tòa án có thể thực hiện. Nếu tòa án tin rằng việc tiếp xúc giữa cha mẹ và con nên tiếp tục, dù chỉ ở mức tối thiểu, thì tòa án có thể chỉ định quyền giám hộ pháp lý hoặc quyền giám hộ đối với đứa trẻ cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, nếu bằng chứng thuyết phục được thẩm phán chấm dứt quyền làm cha mẹ thì mối quan hệ đó sẽ bị cắt đứt về mặt pháp lý. Cha mẹ không còn quyền liên quan đến con và con không còn là người thừa kế hợp pháp của cha mẹ. Tuy nhiên, hành động này không ảnh hưởng đến quyền làm cha mẹ của người cha/mẹ kia.

Sau phán quyết, thẩm phán sẽ giao đứa trẻ cho một người, cơ quan hoặc tổ chức thích hợp chăm sóc.